

Bản tinNGÀY 14
9.2023

Điểm báo Đắk Nông

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐẮK NÔNG
(PHÁT HÀNH HÀNG NGÀY)

Trong ngày, một số vấn đề được báo chí quan tâm phản ánh:

I. THỜI SỰ CHÍNH TRỊ	1
1. Triển khai nhân rộng sáng kiến “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” trên địa bàn tỉnh.....	1
2. Đắk Nông tham dự Hội nghị mạng lưới công viên ĐCTC UNESCO lần thứ 10 tại Maroc	2
II. KINH TẾ – PHÁT TRIỂN	2
3. Gỡ vướng cho dự án đầu tư công.....	2
4. Đề xuất điều chuyển vốn nhiều dự án chậm giải ngân	2
5. Đắk R’lấp thay “áo mới” cho đô thị.....	3
6. Khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch Tây Nguyên	3
7. Nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp Đắk Nông	4
III. VĂN HÓA – XÃ HỘI	4
8. Tập huấn kỹ năng viết tin, bài cung cấp thông tin cho báo chí.....	4
9. Phần đấu xây dựng môi trường không khói thuốc tại tỉnh Đắk Nông	5
10. Gặp khó trong hỗ trợ đất ở và xây nhà cho hộ nghèo	5
11. Đắk Nông thiếu hơn 1000 giáo viên, vẫn phải tinh giản biên chế	5
12. Có chỉ tiêu vẫn khó tuyển dụng giáo viên ở Đắk Nông	6
13. Tiêu diệt con chó tấn công khiến 2 học sinh bị thương tích	6
IV. PHÁP LUẬT -AN NINH -QUỐC PHÒNG	7
14. Tháo dỡ các công trình vi phạm tại cù lao trên sông Sêrêpôk	7
V. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LƯU Ý	7
15. Hàng loạt sai phạm tại Công ty Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên	7

I. THỜI SỰ CHÍNH TRỊ

- **Triển khai nhân rộng sáng kiến “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” trên địa bàn tỉnh** (*Vietnamhoinhap.vn 13/9*). Nhận thấy hiệu quả đạt được sau gần 6 tháng triển khai thí điểm sáng kiến cải cách hành chính “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” tại Bộ phận Một cửa của UBND 04 huyện, thành phố Gia Nghĩa và bộ phận Một cửa của 04 xã, phường, thị trấn đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân, tổ chức tại các địa phương. UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch triển khai nhân rộng sáng kiến CCHC “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” trên toàn địa bàn tỉnh.

Sau gần 6 tháng triển khai thí điểm sáng kiến cải cách hành chính (CCHC) “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” tại Bộ phận Một cửa của UBND 04 huyện, thành phố Gia Nghĩa và bộ phận Một cửa của 04 xã, phường, thị trấn đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân, tổ chức tại các địa phương, số lượng hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) của người dân, tổ chức thực hiện giao dịch tăng lên theo hàng tuần, hàng tháng

Bản tin Điểm báo ngày 14/9/2023

góp phần tích cực trong công việc nâng cao chất lượng giải quyết TTHC và sự hài lòng của người dân và tổ chức. Nhận thấy hiệu quả đạt được từ sáng kiến, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch triển khai nhân rộng sáng kiến CCHC “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” trên toàn địa bàn tỉnh. [Về đầu trang](#)

<https://vietnamhoinhap.vn/vi/dak-nong-trien-khai-nhan-rong-sang-kien-ngay-khong-viet-va-ngay-khong-hen-tren-dia-ban-tinh-45075.htm>

- **Đắk Nông tham dự Hội nghị mạng lưới công viên ĐCTC UNESCO lần thứ 10 tại Maroc** (*Baodaknong.vn 14/9*). Từ ngày 4-11/9, Đoàn công tác tỉnh Đắk Nông do đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO lần thứ 10 tại Vương quốc Maroc.

Đoàn đại biểu tỉnh Đắk Nông đã tích cực tham gia các hoạt động, sự kiện của Hội nghị như họp Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu khu vực châu Á Thái Bình Dương; dự Lễ khai mạc hội nghị; tham dự cuộc họp Đại hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO để trao đổi, thảo luận, góp ý và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch hoạt động của mạng lưới theo quy định; báo cáo tại Hội thảo chuyên đề về công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên về phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông và tham gia hoạt động triển lãm, trưng bày về Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. [Về đầu trang](#)

<https://baodaknong.vn/dak-nong-tham-du-hoi-nghi-mang-luoi-cong-vien-dctc-unesco-lan-thu-10-tai-maroc-164889.html>

II. KINH TẾ – PHÁT TRIỂN

- **Gỡ vướng cho dự án đầu tư công** (*Diendandoanhnghiep.vn 13/9*). Hàng loạt dự án đầu tư công của tỉnh Đắk Nông đang gặp nhiều vướng mắc với ba nhóm nguyên nhân chính là nguồn đất đắp và quy hoạch bờ xít, giải phóng mặt bằng chậm, nguồn vốn đối ứng của địa phương.

Trước những vấn đề này, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông đã có buổi làm việc với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Ban QLDA) về thực hiện các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, hiện đang có 15 dự án vướng mắc được xác định các nhóm nguyên nhân. Ba dự án quy hoạch nguồn đất đắp chùng lún quy hoạch bờ xít, 7 dự án vướng giải phóng mặt bằng, 5 dự án vướng nguồn vốn đối ứng của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, ông Hồ Văn Mười cho rằng các sở, ngành liên quan phải cùng nhau vào cuộc để giải quyết vấn đề, tạo điều kiện cho các dự án được thực hiện theo đúng tiến độ. “Cái gì phát sinh, vướng mắc phải báo cáo UBND tỉnh ngay để có hướng chỉ đạo tháo gỡ. Không ỉ lại, chủ động phối hợp với nhau tìm cách tháo gỡ. Phối hợp với nhau mà sở, ngành nào cũng im lìm thì biết làm sao mà gỡ”, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nói. [Về đầu trang](#)

<https://diendandoanhnghiep.vn/dak-nong-go-vuong-cho-du-an-dau-tu-cong-250609.html>

- **Đề xuất điều chuyển vốn nhiều dự án chậm giải ngân** (*TTXVN/Baotintuc.vn 14/9*). Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông và một số chủ đầu tư tại

các huyện, thành phố đang đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Nông tham mưu UBND tỉnh cắt giảm, điều chuyển vốn không giải ngân được tại một số dự án sang các dự án có tỷ lệ giải ngân tốt hơn.

Theo các chủ đầu tư, nguyên nhân phải cắt giảm vốn là do việc triển khai các dự án chậm, không đạt tiến độ, kế hoạch đề ra. Các vướng mắc chính dẫn tới tình trạng này bao gồm: vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; chưa xác định được nguồn đất đắp, đất làm vật liệu san lấp; vướng mắc do chông lán mỏ bô xít tỉnh Đắk Nông...

Cũng theo các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông, việc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công đang tiếp tục "bế tắc" do các vướng mắc liên quan tới các mỏ đất san lấp và chông lán quy hoạch mỏ bô xít. Hiện Đắk Nông đã nhiều lần làm việc, kiến nghị với Chính phủ, các Bộ ngành trung ương tháo gỡ và đang chờ hướng dẫn, hỗ trợ. [Về đầu trang](#)

<https://baotintuc.vn/dia-phuong/de-xuat-dieu-chuyen-von-nhieu-du-an-cham-giai-ngan-20230914103041852.htm>

- **Đắk R'lấp thay "áo mới" cho đô thị** (*Baodaknong.vn 14/9*). Huyện Đắk R'lấp đã tập trung mọi nguồn lực để nâng cao các tiêu chí đô thị, góp phần giúp bộ mặt đô thị được khoác "áo mới", xanh, sạch, đẹp hơn.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đắk R'lấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định, một trong những chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn này là nâng cấp đường đô thị và các tuyến đường huyện qua trung tâm, khu dân cư. Về lộ trình đầu tư, huyện dựa trên 6 tiêu chí chuẩn của đô thị loại 4, từ đó xây dựng kế hoạch để huy động mọi nguồn lực đầu tư theo thứ tự ưu tiên. Huyện đã thực hiện rà soát các chỉ tiêu cần đầu tư để hoàn thành trong từng giai đoạn cụ thể.

Nhờ sự nỗ lực và quyết liệt trong công tác chỉnh trang đô thị, hiện nay bộ mặt đô thị tại Đắk R'lấp đã có những chuyển biến đáng kể. Ý thức của Nhân dân về trách nhiệm xây dựng nếp sống văn minh đô thị được nâng cao. Điển hình trên đường Ngô Quyền, thị trấn Kiến Đức, người dân đã góp sức làm đẹp tuyến đường bằng cách mỗi nhà mua một thùng rác để đựng rác, đồng thời thường xuyên vệ sinh sạch sẽ. [Về đầu trang](#)

<https://baodaknong.vn/dak-r-lap-thay-ao-moi-cho-do-thi-164732.html>

- **Khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch Tây Nguyên** (*Nhandan.vn 14/9*). Những năm gần đây, các tỉnh Tây Nguyên thường xuyên tổ chức các hội nghị liên kết vùng với nhiều địa phương trong cả nước; với các trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; các doanh nghiệp du lịch cùng nhau bàn giải pháp phát triển sản phẩm du lịch. Mới đây, ngày 24/8, tại TP Gia Nghĩa (Đắk Nông), Thành phố Hồ Chí Minh và 5 tỉnh Tây nguyên đã tổ chức hội nghị thảo luận, thống nhất kế hoạch triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Tây Nguyên năm 2023, giai đoạn 2024-2025, trong đó có hợp tác phát triển du lịch.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười khẳng định, đây là sự kiện lớn. Theo ông Mười, Tây Nguyên nói chung và Đắk Nông nói riêng đang có rất nhiều tiềm năng bị "ngủ quên". Điển hình nhất là khí hậu mát mẻ quanh năm, đất đai màu mỡ, diện tích rừng chiếm phần lớn trên cả nước. Trên địa bàn tỉnh có Công viên địa chất toàn cầu, hồ Tà Đùng được ví như Vịnh Hạ Long của Tây

Bản tin Điểm báo ngày 14/9/2023

Nguyên, có hệ thống thác nước kỳ vĩ... Tỉnh hiện có 10 dự án du lịch đã được cấp chủ trương đầu tư, trong đó có bốn dự án đã đưa vào khai thác. [Về đầu trang](#)

<https://nhandan.vn/khai-thac-tiem-nang-loi-the-de-phat-trien-du-lich-tay-nguyen-post772353.html>

- **Nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp Đăk Nông** (*Nhandan.vn 14/9*). Nâng cao giá trị nông sản bằng phương thức sản xuất theo quy trình, tiêu chuẩn chất lượng cao đang được nông dân trên địa bàn tỉnh Đăk Nông áp dụng. Hiện đã có 211 tổ chức, cá nhân được chứng nhận sản xuất theo các quy trình 4C, UTZ, Rainforest Alliance, VietGAP, GlobalGAP, Organic... hoặc tương đương, với tổng diện tích hơn 28.629 ha.

Hiện nay, nhiều loại nông sản đang được người dân, doanh nghiệp ở Đăk Nông đầu tư máy móc chế biến, thay đổi quy trình sản xuất, nâng cao giá trị và tạo dựng thương hiệu trên thị trường. Đăk Nông hiện có 34 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sơ chế, chế biến cà-phê; có 10 cơ sở, doanh nghiệp chuyên sơ chế, chế biến hồ tiêu. Đối với cây ăn trái, toàn tỉnh có khoảng 18.535 ha, trong đó có 8.535 ha cho sản phẩm, sản lượng 86.640 tấn/năm. Có 1.085 ha sầu riêng, xoài, mít, bơ... sản xuất đạt các chứng nhận. Trên địa bàn tỉnh có 27 cơ sở sơ chế, chế biến trái cây.

Những năm qua, các ngành chức năng của tỉnh đã tăng cường các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Một số giải pháp công nghệ cao được áp dụng hiệu quả như: Nhà màng, nhà lưới, hệ thống tưới nước tiết kiệm kết hợp điều tiết dinh dưỡng tự động, công nghệ thủy canh, quản lý dịch hại tổng hợp... [Về đầu trang](#)

<https://nhandan.vn/nang-cao-gia-tri-san-pham-nong-nghiep-dak-nong-post772356.html>

III. VĂN HÓA – XÃ HỘI

- **Tập huấn kỹ năng viết tin, bài cung cấp thông tin cho báo chí** (*Cadn.com.vn 13/9; Bocomgan.gov.vn 13/9*). Trong 2 ngày 12 & 13/9, Công an tỉnh Đăk Nông tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng viết tin, bài cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh và báo chí. Tham dự lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo Báo Công an nhân dân, Cổng thông tin điện tử (Bộ Công an), và gần 300 cán bộ, chiến sĩ làm công tác tuyên truyền Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được Báo cáo viên của Bộ Công an trang bị một số nội dung chuyên đề, kiến thức, kỹ năng cơ bản viết, biên tập tin, bài cho các Cổng, Trang thông tin điện tử của Công an tỉnh, Bộ Công an; phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Công an có liên quan đến công tác quản lý, cung cấp thông tin bảo đảm hoạt động của Cổng, Trang thông tin điện tử và cung cấp thông tin cho báo chí; trao đổi một số vấn đề thực tế, kinh nghiệm công tác viết tin, bài trên Trang thông tin điện tử Công an địa phương và cung cấp thông tin cho báo chí trong lực lượng công an, định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới... [Về đầu trang](#)

<https://cadn.com.vn/tap-huan-ky-nang-viet-tin-bai-cung-cap-thong-tin-cho-bao-chi-post283367.html>

- **Phấn đấu xây dựng môi trường không khói thuốc tại tỉnh Đắk Nông** (*Truyenhinhdaknong.vn* 13/9). Ngày 13/9, Sở Y tế tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2023.

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2021-2022, triển khai kế hoạch năm 2023; kết quả 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tại Đắk Nông, các Sở, Ban, ngành, đoàn thể đã chủ trì, phối hợp với ngành Y tế tham mưu, tổ chức triển khai đa dạng, phong phú hoạt động truyền thông, giáo dục phòng, chống tác hại thuốc lá; xây dựng các cơ quan, đơn vị, trường học “không thuốc lá”; kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý việc vận chuyển, kinh doanh thuốc lá và thuốc là điện tử nhập lậu, không rõ nguồn gốc cũng như việc mua bán, sử dụng không đúng đối tượng, không đúng nơi quy định theo Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản quy phạm dưới Luật. [Về đầu trang](#)

<https://truyenhinhdaknong.vn/news/phan-dau-xay-dung-moi-truong-khong-khoi-thuoc-tai-tinh-dak-nong-22930.htm>

- **Gặp khó trong hỗ trợ đất ở và xây nhà cho hộ nghèo** (*Truyền hình Quốc hội – Bản tin Thời sự* 13/9). Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc Thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 có chính sách, hỗ trợ đất ở, nhà ở là chương trình mang ý nghĩa thiết thực. Có đất, có nhà sẽ giúp các hộ nghèo ổn định, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Tuy nhiên, khi đưa vào thực tiễn còn nhiều khó khăn vướng mắc. Ghi nhận tại Đắk Nông.

Gia đình anh K'Lim, bon Sa Diêng, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong được hỗ trợ đất ở và nhà ở. Trong điều kiện địa phương không có quỹ đất công, gia đình anh được bố mẹ cho một mảnh đất để làm nhà. Cuộc sống của gia đình 4 người tương chừng sẽ có cơ hội thay đổi, thế nhưng phần đất bố mẹ cho lại nằm trong ranh giới phân khu chức năng phát triển du lịch. Được xét duyệt, bố trí kinh phí gần 2 năm nay nhưng gia đình không xây dựng được do không thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Khó khăn chồng khó khăn, khi các hộ đã có trong danh sách hỗ trợ đất ở, nhà ở thì vướng quy hoạch khác như phát triển du lịch, quy hoạch khoáng sản bô xít nên không thể triển khai. Còn nhiều hộ khác lại không nằm đối tượng thụ hưởng khi chính sách quy định còn chưa sát với thực tiễn. [Về đầu trang](#)

<https://www.quochoitv.vn/gap-kho-trong-ho-tro-dat-o-va-xay-nha-cho-ho-ngheo-189385.htm>

- **Đắk Nông thiếu hơn 1000 giáo viên, vẫn phải tinh giản biên chế** (*VOV.vn* 13/9). Năm học 2023-2024 tỉnh Đắk Nông thiếu hơn 1.000 giáo viên, công tác dạy và học ở nhiều địa bàn, nhất ở là ở vùng sâu, vùng xa đang gặp nhiều khó khăn.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông, năm học 2023-2024 toàn tỉnh thiếu 1021 biên chế trong ngành, trong đó, bậc mầm non thiếu 235 người, bậc tiểu học thiếu 324 người, bậc THCS thiếu 260 người và bậc THPT thiếu 202 người.

Dù tỉnh Đắk Nông đã cố gắng bố trí, sắp xếp lại đội ngũ theo hướng giảm tối đa định mức nhân viên, tăng biên chế giáo viên, thực hiện chế độ kiêm nhiệm; chủ động điều chuyển giáo viên giữa các địa bàn, nhưng công tác dạy học vẫn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Một số địa bàn của tỉnh, vì thiếu giáo viên nên chưa thể mở các lớp mầm non cho trẻ từ 3-5 tuổi. [Về đầu trang](#)

<https://vov.vn/xa-hoi/dak-nong-thieu-hon-1000-giao-vien-van-phai-tinh-gian-bien-che-post1045661.vov>

- **Có chỉ tiêu vẫn khó tuyển dụng giáo viên ở Đắk Nông** (*Laodong.vn 14/9; Lao động 14/9, tr3*). Năm học mới 2023 - 2024 đã bắt đầu, nhưng toàn tỉnh Đắk Nông vẫn còn thiếu 1.021 giáo viên, nhân viên. Điều đáng nói, mặc dù vẫn có chỉ tiêu tuyển dụng, nhưng địa phương này lại đang "đỏ mắt"... tìm người.

Theo ông Phan Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông - trong năm 2023, qua tuyển dụng, ngành giáo dục được bổ sung thêm 115 biên chế là chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Việc thiếu giáo viên đã gây trở ngại, khó khăn cho việc dạy và học, nhất là ảnh hưởng nhiệm vụ thực hiện Chương trình giáo dục năm 2018.

Điều đáng nói là hiện ngành giáo dục tỉnh được giao biên chế không đủ so với định mức. Trong khi đó, có biên chế cũng khó tuyển dụng, nhất là ở các môn đặc thù như: Tin học, ngoại ngữ, mỹ thuật, âm nhạc. Sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành này hầu hết đi làm ngoài nên hằng năm ngành giáo dục và đào tạo, các địa phương không có nguồn để tuyển.

Liên quan đến sự việc này, để gỡ khó, bảo đảm dạy học, tại buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy Đắk Nông giao UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, nghiên cứu, tham mưu xây dựng, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về thực hiện hợp đồng lao động chiếm không quá 70% số chênh lệch giữa số lượng người làm việc được giao với số lượng theo định mức do Bộ GDĐT và Bộ Y tế ban hành. [Về đầu trang](#)

<https://laodong.vn/giao-duc/co-chi-tieu-van-kho-tuyen-dung-giao-vien-o-dak-nong-1241262.ldo>

- **Tiêu diệt con chó tấn công khiến 2 học sinh bị thương tích** (*Laodong.vn 14/9; Vietnamnet.vn 14/9; Baovephapluat.vn 14/9; Nguoiduatin.vn 14/9; Nld.com.vn 14/9; Tienphong.vn 14/9; Danviet.vn 13/9; Baogiaothong.vn 14/9; Doisongphapluat.com 13/9; Truyenhinhdaknong.vn 14/9*). Sáng 14.9, lực lượng chức năng và người dân TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã phát hiện và xử lý được con chó trước đó tấn công 2 học sinh Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai.

Lãnh đạo UBND phường Nghĩa Đức (TP Gia Nghĩa) cho biết, con chó đã tấn công học sinh được người dân phát hiện đang đi lang thang tại khu vực vòng xoay Tỉnh đội (tổ 3, phường Nghĩa Đức) vào sáng 14.9.

Ngay sau đó, người dân địa phương đã cùng lực lượng chức năng tiêu diệt con chó để bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực. Hiện UBND phường Nghĩa Đức đã đề nghị Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp lấy mẫu máu của con chó này để làm xét nghiệm bệnh dại. [Về đầu trang](#)

<https://laodong.vn/xa-hoi/tieu-diet-con-cho-tan-cong-khien-2-hoc-sinh-bi-thuong-tich-1241290.ldo?gidzl=DWu20emuHZSq4Gi7W291DpWJ3GYRTK4-T1S5NCaZ6sjnHb09n7L8FtvB1m30Baa-B1nMN66D1tm6YZnECm>

<https://vietnamnet.vn/cho-becgie-xong-vao-cong-truong-can-2-hoc-sinh-trong-thuong-2189415.html>

<https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/giao-duc/hai-hoc-sinh-nhap-vien-vi-bi-cho-la-tan-cong-ngay-tai-cong-truong-145668.html>

<https://www.nguoiduatin.vn/da-tieu-diet-con-cho-tan-cong-hai-hoc-sinh-tieu-hoc-a626337.html>

<https://nld.com.vn/thoi-su/2-hoc-sinh-bi-cho-la-tan-cong-truoc-cong-truong-20230914095725489.htm>

<https://tienphong.vn/hai-hoc-sinh-o-dak-nong-bi-cho-la-tan-cong-can-rach-mieng-post1568933.tpo>

<https://danviet.vn/dak-nong-cho-dai-tan-cong-mot-hoc-sinh-tieu-hoc-bi-can-rach-mat-20230913195518613.htm>

<https://www.baogiaothong.vn/tieu-diet-con-cho-tan-cong-hai-hoc-sinh-o-dak-nong-bi-thuong-192230914103304027.htm>

<https://www.doisongphapluat.com/dak-nong-hoc-sinh-bi-cho-la-tan-cong-ngay-truoc-cong-truong-a590970.html>

<https://truyenhinhdaknong.vn/news/da-tieu-diet-cho-la-tan-cong-2-hoc-sinh-tai-tp-gia-nghia-22931.htm>

IV. PHÁP LUẬT -AN NINH -QUỐC PHÒNG

- **Tháo dỡ các công trình vi phạm tại cù lao trên sông Sêrêpôk** (TTXVN/Baotintuc.vn/Dantocmiennui.vn 14/9). Ngày 14/9, ông Nguyễn Hữu Ánh, Chủ tịch UBND thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút xác nhận, ông Lê Tiến Dũng (37 tuổi, trú tại thị trấn Ea T'ling) - người lấn chiếm, xây dựng trái phép tại cù lao ông Liêu trên sông Sêrêpôk (đoạn thị trấn Ea T'ling) đã tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm.

Theo ngành chức năng huyện Cư Jút, từ cuối năm 2020, ông Dũng đã có hành vi lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép (bao gồm nhà, mái hiên, đường nội bộ...) tại cù lao với diện tích hơn 516 m². Công trình này được xác định đã phá vỡ không gian và sinh thái dòng sông, cản trở dòng chảy, dòng thoát lũ của con sông lớn nhất giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.

Tháng 10/2021, UBND huyện Cư Jút xử phạt hành chính ông Lê Tiến Dũng số tiền 7,5 triệu đồng và buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu trước khi vi phạm. Sau khi ông Dũng không chấp hành, tháng 3/2023, UBND huyện Cư Jút ban hành quyết định cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả, giao cho UBND thị trấn Ea T'ling triển khai.

“UBND thị trấn Ea T'ling có kế hoạch cưỡng chế trong tháng 8/2023. Tuy nhiên, do nước sông Sêrêpôk lên quá cao nên chưa tiến hành được. Người vi phạm đã chủ động tháo dỡ các công trình vi phạm. Chúng tôi đang theo dõi và sẽ tổng hợp, báo cáo các cơ quan chức năng”, Chủ tịch UBND thị trấn Ea T'ling thông tin thêm. [Về đầu trang](#)

<https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/thao-do-cac-cong-trinh-vi-phamtai-cu-lao-tren-song-serepok-20230914101755221.htm>

<https://dantocmiennui.vn/dak-nong-thao-do-cac-cong-trinh-vi-pham-tai-cu-lao-tren-song-serepok/341563.html>

V. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LƯU Ý

- **Hàng loạt sai phạm tại Công ty Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên** (Cand.com.vn 14/9). Nhiệm vụ chính của Công ty Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên là quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời, phát triển vốn rừng và sản xuất, kinh doanh dịch vụ về nông lâm

nghiệp. Tuy nhiên, trong những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển vốn rừng và sản xuất, kinh doanh dịch vụ về nông lâm nghiệp công ty đã đề xảy ra hàng loạt sai phạm. Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Đắk Nông, trong quá trình xây dựng, thẩm định và phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững (giai đoạn 2020 - 2030) vào năm 2019, Công ty Nam Tây Nguyên đã có nhiều vi phạm, sai phạm.

Cụ thể tại gói thầu có giá trị hơn 2 tỷ đồng và giá trúng thầu là 1,996 tỷ đồng nhưng khi lựa chọn nhà thầu lập phương án, Công ty Nam Tây Nguyên không đăng tải công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu; trong đề cương dự toán có nhiều công việc, chi phí không thực tế, không phù hợp. Quá trình thực hiện từ năm 2020-2022, Công ty Nam Tây Nguyên đã không báo cáo kết quả thực hiện phương án quản lý rừng bền vững. Kết quả kiểm tra của Thanh tra tỉnh xác định, nhiều chỉ tiêu, tiêu mục quan trọng trong giai đoạn này không đạt khối lượng, tiến độ.

Đáng chú ý, Thanh tra tỉnh xác định, hơn 290ha đất đã được phê duyệt trong phương án quản lý rừng bền vững của Công ty Nam Tây Nguyên là rừng, nhưng trên thực tế (xác minh thực địa và bản đồ chỉ trả dịch vụ môi trường rừng các năm trước) đã xác định là đất không có rừng. Trong khi đó, quy trình để phương án được phê duyệt ngoài trách nhiệm của Công ty Nam Tây Nguyên còn có đơn vị tư vấn, Chi cục Kiểm lâm và một số phòng, ban chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông. [Về đầu trang./.](#)

<https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/hang-loat-sai-pham-tai-cong-ty-lam-nghiep-nam-tay-nguyen-i707009/>

Ghi chú: Trong ngày 14/9/2023, có 16 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương¹ khác đăng tải 22 bài viết phản ánh về tỉnh Đắk Nông trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

*Mọi thông tin liên quan, xin liên hệ Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản,
Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Nông.
Email: bcxb.sttt@daknong.gov.vn*

¹ TTVXV, Nhân dân, VOV, CAND, THQH, Tiền phong, Lao động, Người lao động, Dân việt, Giao thông, Vietnamnet, Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Người đưa tin, Tạp chí Việt Nam hội nhập, Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp, Tạp chí Đời sống và Pháp luật.